

สวัสดิ์ค่ะ ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดทุกท่าน สำหรับเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านสมาชิกที่เป็นนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเพื่อการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 กันแล้วใช่ไหมคะ ทางสำนักหอสมุดเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะ ว่าทุกท่านคงเตรียมตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบกันมานานแล้ว ก็คงหมดกังวลไปได้ และสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทางสำนักหอสมุดก็มีบริการทั้งหนังสือ วารสาร ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ ทางสำนักหอสมุดขอให้ทุกท่านได้คะแนนและเกรด A ทุกคนเลยคะ ออ! ช่วงนี้หน้าฝน อย่าลืมนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมนัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะ (น้ำมาเยอะเหลือเกิน) อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านโชคดี เราคงไม่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนเมื่อปี 2554 แน่นอนใช่ไหมคะ ปลอบใจตัวเองค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

ในช่วงเดือนนี้ มีข่าวที่น่าสนใจที่ทางสำนักหอสมุดเราได้นำมาฝากให้กับท่านผู้รักการอ่านทั้งหลายได้ทราบกัน นั่นก็คือการประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556 ซึ่งในปีนี้มีคณะกรรมการดำเนินงานได้แถลงผลการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2556 ประเภทกวีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ลงมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกกวีนิพนธ์ 7 เล่ม ให้ผ่าน



เข้ารอบสุดท้าย จากกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 101 เล่ม โดยมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อเรื่องได้แก่ 1. “ของฝากจากแดนไกล” โดย โชคชัย บัณฑิต 2. “ต่างต้องการความหมายของพื้นที่” โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ 3. “บ้านในหมอก” โดย สุขุมพจน์ คำสุขุม 4. “ผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้า” โดย จเด็จ กำจรเดช 5. “เมฆจาริก” โดย ธมกร 6. “โลกใบเล็ก” โดย พลัง เพียงพิรุฬห์ 7. “หัวใจห้องที่ห้า” โดย อังคาร จันทาทิพย์ และผลการตัดสินจากคณะกรรมการคัดเลือกได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้หนังสือรวมกวีนิพนธ์ “หัวใจห้องที่ห้า” ของ อังคาร จันทาทิพย์ เป็นผู้คว้ารางวัล

ซีไรต์ประจำปี 2556 ซึ่งโอกาสในปีอันเป็นมงคลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรอยัล โบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และที่แน่นอน ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่รักการอ่านท่านใดสนใจหนังสือทั้ง 7 เรื่องนี้ ก็สามารถหยิบยืมไปอ่านกันได้แล้วนะคะ ที่สำนักหอสมุด

ข่าวน่ารู้

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะกรรมการตัดสินจากนานาชาติร่วมประชุมตัดสินโครงการทั้งสิ้น 47 โครงการจาก 16 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศผลการประกวด “โครงการอนุรักษ์เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ของประเทศไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 หรือ (Award of Excellence)” จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย



และแปซิฟิกประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรเปรีชญปริยัติธรรมศาลานั้น ทางด้านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กล่าวว่า การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัด เป็นการทำนุบำรุงและอนุรักษ์มรดกของศาสนาไว้ โดยวัดและชุมชน และยังได้สร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบข้าง

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ธำรงรักษาปูชนียสถานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของกรุงเทพฯ เนื่องจากเจดีย์ดังกล่าว สร้างขึ้นในสมัยปี พ.ศ.2371

พร้อมกับวัด มีพระบรมธาตุเจดีย์สูง 18 เมตร ซึ่งมีความเก่าแก่ถึง 187 ปี ก่อสร้างด้วยอิฐโบราณ จากการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิศวกรรม และวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเป็นแบบอย่างความร่วมมือของพระสงฆ์ ผู้เชี่ยวชาญและชาวบ้าน ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจ ถึงแม้ว่าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนคนจีน ซึ่งเป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทั้งเป็นแหล่งที่ตั้งศาสนาสถานทั้งพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม รวมถึง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนี้ ภายในชุมชนคนจีน ยังมีโครงการอนุรักษ์อาคารที่อยู่อาศัยและความร่วมมือระหว่างศาสนาได้อย่างลงตัว นับว่าเป็นชุมชนตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านนางสาว จูเลีย เดวิส เจ้าหน้าที่โครงการด้านวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า วัดประยุรวงศาวาสวร สมควรได้รับรางวัลนี้ และควรแก่การได้รับยกย่องให้เป็นวัดที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์งานด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นมรดกของศาสนาสืบไป ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลจะต้องมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ จะต้องมีการเปิดใช้อาคารนั้นๆมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศการประกวดรางวัลฯ

คณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกล่าว มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์จากทั่วทุกภูมิภาค และจะมีการมอบป้ายรางวัลทองเหลืองให้กับ “วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ส่งโครงการอนุรักษ์เข้าร่วมการประกวดรางวัลฯมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง โดยนอกเหนือไปจากโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพินทรเปรีชญ์ปรีชัฎธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีโครงการอนุรักษ์อื่นๆในประเทศไทย 9 โครงการที่เคยได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก ได้แก่

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารอนุรักษ์หน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย ปีพ.ศ. 2554)
2. โครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (รางวัลดี ปีพ.ศ. 2554)
3. โครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รางวัลดี ปีพ.ศ. 2552)
4. โครงการอนุรักษ์วัดปรางสนุก จังหวัดลำปาง (รางวัลดี ปีพ.ศ. 2551)
5. โครงการอนุรักษ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (รางวัลชมเชย ปีพ.ศ. 2551)
6. โครงการอนุรักษ์ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รางวัลชมเชย ปีพ.ศ. 2551)
7. โครงการอนุรักษ์ตำหนักใหญ่ วังเทเวศน์ กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย ปีพ.ศ. 2548)
8. โครงการอนุรักษ์พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร (รางวัลดี ปีพ.ศ. 2547)
9. โครงการอนุรักษ์วัดสระทอง หมู่บ้านน้ำบัว จังหวัดขอนแก่น (รางวัลดี ปีพ.ศ. 2545)



และอีกข่าวที่ต้องการแจ้งให้ทราบ ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2556 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา



ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาธารณสุข วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นครชิคาโก

สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงดนตรีไทย และทรงขับร้องเพลงไทยในการนี้ด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล :

http://e-library.siam.edu สืบค้นที่ “ฐานข้อมูลมติชน”	http://news.voicetv.co.th
http://news.ch7.com	http://travel.thaiza.com
http://www.chaoprayanews.com	http://www.innnews.co.th